
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þau koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Skattlagning á bifreiðanotkun er meira en yfirþyrmandi og óska ég eftir að þeir skattar fari að fullu í 
vegaframkvæmdir áður en farið verður að bæta nýjum gjöldum við. Ég er hreinlega kominn með nóg 
af því að borga skatta, allt í lagi að borga skatta, en nú þegar eru þeir í heildina allt of háir.
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